

Số: /BC-UBND

Văn Đức, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại địa phương

Thực hiện Công văn số 707/TCKH ngày 01/10/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Chí Linh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cấp xã. UBND phường Văn Đức báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Về công tác triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP tại địa phương

Từ năm 2018 đến năm 2021, UBND phường Văn Đức đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ với mục đích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không tăng kinh phí quản lý hành chính được giao, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 TT71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 qui định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động; Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong xã, thực hiện kiểm soát của Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định; Sử dụng tài sản công tại xã đúng mục đích, có hiệu quả và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ vào cuộc họp triển khai công tác đầu năm của UBND phường.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế nếu có những vấn đề nào chưa phù hợp với tình hình thực tế hoặc do chế độ, chính sách của nhà nước có điều chỉnh bổ sung thì công chức tài chính - kế toán tập hợp ý kiến của cán bộ công chức tham mưu cho chủ tịch UBND phường xem xét và thông qua hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân

Tuy UBND phường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhưng quy chế chi tiêu nội bộ của UBND phường vẫn nhiều thiếu sót, nhiều chỗ chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nên chưa thực hiện được nhiều. Đặc biệt là theo thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 qui định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, UBND nhân dân phường chưa thực hiện được chi trả thu nhập tăng thêm, chi phúc lợi cho cán bộ công chức phường.

- Nguyên nhân: UBND phường Văn Đức có kinh phí hoạt động chủ yếu là từ ngân sách nhà nước cấp. Đồng thời tại địa phương thường xuyên phát sinh nhiều khoản chi cấp bách và cần thiết để duy trì hoạt động của UBND phường và phát

triển kinh tế tại địa phương nên UBND phường chưa tiết kiệm được nhiều kinh phí.

3. Kiến nghị, đề xuất trong thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Căn cứ kết quả triển khai, kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với UBND cấp xã trên địa bàn, tập trung đề xuất các giải pháp liên quan đến chế độ tự chủ, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi thực hiện chế độ tự chủ đối với cấp xã như:

- Hiện nay, định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn 62 triệu đồng/biên chế/năm, gồm tiền lương và các khoản phụ cấp. Tuy nhiên mức phân bổ chi như trên là không đủ để chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức của phường. UBND phường kiến nghị tăng mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể ở phường.

- Đồng thời, định mức chi nghiệp vụ, hoạt động thường xuyên ở xã, phường loại II có hội nông dân 570 triệu đồng/năm là không đủ chi vì giá cả thị trường đều đã tăng giá. Trong thời đại công nghệ 4.0, UBND phường phải đầu tư rất nhiều về công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ địa phương theo yêu cầu phát triển của thành phố và đất nước. UBND phường Văn Đức kiến nghị tăng mức phân bổ chi thường xuyên.

- UBND phường tuy có xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ nhưng còn nhiều thiếu sót và nhiều chỗ chưa phù hợp với thực tế địa phương. UBND phường kiến nghị UBND thành phố Chí Linh, phòng Tài chính – kế hoạch thành phố Chí Linh tham gia đóng góp ý kiến để UBND phường hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, cùng với đó tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho công chức Tài chính – kế toán phường để có thể tham mưu cho Chủ tịch UBND phường phương án thu chi hợp lý, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí mà vẫn đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo của UBND phường Văn Đức về kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại địa phương, UBND phường báo cáo UBND thành phố Chí Linh, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Chí Linh./.

Nơi nhận:

- Phòng TCKH thành phố;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn